

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ปลดล็อกสสส.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ชาติอุดม ทิตตะศิริ ประธาน คตร. กล่าวถึงเสียงเรียกร้อง ให้ปลด ล็อกโครงการที่ สสส. ให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรภาคีเครือข่าย ที่ปัจจุบันมีโครงการลักษณะดังกล่าวติดล็อก เพราะอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดย คตร. กว่า 500 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.9 พันล้านบาท ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ คตร.เร่งรัดการตรวจสอบและอนุมัติโครงการลักษณะดังกล่าวแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา เพิ่งเซ็นคำสั่งอนุมัติให้เดินหน้าโครงการที่ สสส.สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรภาคีเครือข่ายไปทั้งสิ้น 20 โครงการ ทุกโครงการมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท และเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ สำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการอื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการเสนอของ สสส.ให้มาพิจารณา</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์จับประเด็น	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-กล่าวถึง กรณีที่กระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดปฏิรูประบบรักษาพยาบาลบัตรทอง โดยให้"ประชารัฐ"ร่วมจ่าย นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ระบุว่า ผลจากงบบำเหน็จและแนวทางการบริหารของสปสช.ที่จัดสรรงบฯให้โรงพยาบาลตามรายหัวประชากร และแบ่งเงินบางส่วนไปกองทุนย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา ทำให้เกิดข้อเสียคือโรงพยาบาลขาดทุน ดังนั้นควรปรับระบบบริหารจากที่อุปถาวร มาเป็นให้ชุมชนบริหารจัดการเอง และให้ความสำคัญกับใช้เงินเพื่อคุณภาพการรักษาโรค แล้วนำค่าจ้างแพทย์,พยาบาล,บุคลากรออกจากงบฯรายหัว</p> <p>ดร.อนันท์ ศักดิ์วีระชัย สาขาวิชาเศรษฐกิจและการวิจัย คณะสถิติประยุกต์ นิด้า ระบุว่า หากยังใช้ระบบหลักประกันสุขภาพแบบเดิมจะส่งผลกระทบต่อ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขาดทุน ผลการรักษาที่แยกลง ขอเสนอหลักประชารัฐร่วมรับผิดชอบระบบบัตรทอง คนทำงานสบทบในส่วนประกันสังคม ราชการที่ได้สวัสดิการก็ถือว่าสมทบมาตลอด คนที่มีฐานะควรร่วมรับผิดชอบจ่ายในส่วนที่จ่ายได้ เช่น การทำประกันสุขภาพล่วงหน้าเพื่อให้ได้สิทธิที่ดีขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง7 สทท TNN	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผยอาการผู้ป่วยเมอร์สชาวโอมาน ไข้ลดแล้วแต่ยังต้องให้ออกซิเจน ถือว่าอาการดีขึ้น ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 คน เข้าสู่ระบบควบคุมโรคแล้ว 33คน ไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส เร่งติดตามอีก7คน เข้าสู่ระบบควบคุมต่อไป อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ที่สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง ที่ถูกกักตัวอยู่ในขณะนี้ มีบางส่วนที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แจ้งความประสงค์ขอเดินทางออกนอกประเทศ 7 คน มีทั้งชาวโอมาน และชาวอินเดีย ตรงนี้ทางกรมควบคุมโรค จะทำหนังสือขอกักตัวทำให้เกิดความไม่สะดวกในการท่องเที่ยว และจะออกหนังสือรับรองทางการแพทย์ เพื่อยืนยันว่าผู้เดินทางไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเมอร์สแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสายการบิน และประเทศปลายทาง</p> <p>-พญ.จรีญา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เผยแพทย์รักษาชาวโอมานตามอาการ ไม่มียาเฉพาะ ติดตามดูแลใกล้ชิด ส่วนลูกชายและคนขับแท็กซี่ตรวจไม่พบเชื้อ</p> <p>ขณะนี้ผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร 9 คน เป็นญาติ 1 คน คนขับแท็กซี่ 2 คน ผู้ร่วมเดินทางคนไทย 1 คน และชาวโอมาน 5 คน ทุกคนสบายดี</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำยาต้านตระหนกไวรัสเมอร์ส โดยให้ติดตามข่าวสารจาก สธ. แนะนำหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ผู้มีโรคประจำตัว ให้งดไปประเทศหรือพื้นที่ระบาด หากกลับจากพื้นที่เสี่ยง มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยและพบแพทย์ทันที สงสัยโทรสายด่วน 1422</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา แนวหน้า บ้านเมือง ข่าวสด	<p>อากาศหนาวจับปล้น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับแก๊ยกัยหนาวอย่างยั่งยืนและดูแลที่อยู่อาศัยให้กันลมหนาวได้ พร้อมเล็งตั้งทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคธุรกิจร่วมให้ความช่วยเหลือ พบหลายพื้นที่ทั้งเหนือ-อีสาน ยังคงหนาวต่อเนื่อง ที่ จ.เพชรบูรณ์โรงเรียนบางแห่งต้องหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากอากาศหนาวมาก</p> <p>ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยหนาว 37 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม ส่งผลกระทบต่อให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไฮโปเทอร์เมียหรืออุณหภูมิต่ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ลดลงเฉียบพลัน 11 ราย ได้แก่ บึงกาฬ 4 ราย, ชัยนาท 1 ราย, นครปฐม 1 ราย, เชียงราย 3 ราย, นครพนม 1 ราย และอุดรธานี 1 ราย</p> <p>- ทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ) ของสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทย์ แสดงให้เห็นว่า ช่วงคืนวันที่ 26 มกราคม ต่อเนื่องถึงตอนสายของวันที่ 27 มกราคม ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังคงมีอากาศหนาวเย็น หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆ อุ่นขึ้นเป็นปกติ ตัวเลขจากวาฟชี้ว่าวันที่ 29 มกราคม อุณหภูมิในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และช่วงกลางวันก็จะเลยไปที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียสเหมือนเดิม</p> <p>- ขณะที่ภาคใต้คลื่นลมแรง ปก.จ.สงขลา เตรียมประกาศเขตภัยพิบัติวาตภัย ส่วนที่จ.นครศรีธรรมราช 5 อำเภอ ดิตชายทะเลได้รับผลกระทบคลื่นลมแรงส่งผลให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โรงเรียนต้องหยุดเรียนเป็นการชั่วคราว เช่นเดียวกับ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ก็ได้รับผลกระทบบ้านเรือนบริเวณชายฝั่งถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่เร่งออกไปช่วยเหลือแล้ว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดื่มสุรากลั่นแล้วอาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำหรือจากอาการนี้ออกเมื่อเลิกดื่มเหล้าแล้วเจอกับอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว หัวใจทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตตามมาเช่นกัน</p> <p>- นพ.อำนาจ กาจิงะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงกลุ่มเสี่ยงสูงอายุที่มีโรคประจำตัว ระวังสุขภาพ หากอาการกำเริบขอให้สังเกตอาการรุนแรงขึ้นให้โทรแจ้ง 1669 ทันที และขอให้ระมัดระวังดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่น ส่วนผู้ที่มิโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ก็ขอให้เตรียมยาประจำตัวให้พร้อม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย ลงพื้นที่ประสานโรงเรียนในสังกัดกทม.ทุกแห่ง ให้คุณครูเข้มงวดดูแลเด็กนักเรียน ส่วนผู้สูงอายุ ซึ่งต้องระวังเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>New)108</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>- เสนอข่าว รัฐบาลบราซิลเตรียมใช้กำลังทหารมากกว่า 200,000 นาย ออกสำรวจตามบ้านเรือนประชาชนที่ละหลัง แจกจ่ายแผ่นพับให้คำแนะนำกำจัดยุงลาย และแจกจ่ายยากันยุงแก่สตรีมีครรภ์ 400,000 ราย มีรายงานพบทารกเกิดมาศีรษะเล็กแล้ว 3,893 รายนับแต่ ต.ค. ถือว่าผิดปกติจากที่เคยมีเฉลี่ยปีละ 160 ราย</p> <p>- ขณะที่องค์การอนามัยโลก เผยสถานการณ์ไวรัสซิกา คล้ายกรณีการระบาดของอีโบล่า ย้ำว่าจำเป็นต้องพัฒนารักษาโรคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>ด้าน นางลอร่า โรดริเกซ จากวิทยาลัยสุขอนามัยและแพทยศาสตร์เซตร้อนแห่งลอนดอน กล่าวว่า มีโอกาสที่โรคอาจวิวัฒนาการได้ และหากการแพร่ระบาดยังคงดำเนินไปถึงเดือนสิงหาคม อันเป็นช่วงที่บราซิลจัดงานกีฬาโอลิมปิกในเมือง ริโอเดอจาเนโร หญิงตั้งครรภ์ควรอยู่ให้ห่างจากยุงหรือระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันบรูตันแทนในบราซิลกำลังเป็นผู้นำ ในการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสซิกา และระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีแผนพัฒนาวัคซีนในเวลาอันสั้นเป็นประวัติการณ์ แต่ก็น่าจะใช้เวลา 3-5 ปี</p> <p>ด้านโฆษกของบริษัทแกลกโซสมิธไคลน์ (จีเอสเค) เผยว่า บริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อดูว่าเทคโนโลยีวัคซีนจะเหมาะสมกับไวรัสซิกาหรือไม่</p> <p>- เสนอบทความ MERS (เมอร์ส) กลับมาแล้ว! คราวนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิด!! กล่าวถึงสถานการณ์ การพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศไทย รายที่ 2 และว่า "โรคเมอร์ส" ไม่ใช่โรคที่ไกลตัวคนไทยอีกต่อไป การเรียนรู้ให้เท่าทันโรคติดต่อเพื่อการรับมือที่ถูกต้อง จึงถือเป็นหนึ่งข้อปฏิบัติสำคัญที่คนไทยทุกคน จำเป็นต้องรู้เรียนรู้และทำความเข้าใจ</p>
<p>ข่าวสด สยามรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นางเบญจพร กิจปัจจุ รองโฆษก กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2559 ถึงวันที่ 16 ม.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 802 ราย นับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เร่งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลฉีดพ่นยาในพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในและนอกร้าน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุริยา รัตนปริญญา สสจ.บุรีรัมย์ สั่งการให้ สสอ.ทั้ง 23 อำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. ออกระดมฉีดพ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบต เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามหมู่บ้าน ชุมชนที่แออัด วัด โรงเรียน และพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง ผู้จัดการ รายวัน 260 องศา</p>	<p>ตุ๊กตาลูกเทพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในประเทศไทยกระแสรักจะมาไวไปไว เชื่อว่าในอนาคตตุ๊กตาลูกเทพก็คงจะเป็นเหมือนตุ๊กตา บลายธ์ และเฟอริบี้ ที่เป็นกระแสฮิตอยู่ช่วงหนึ่งแล้ว ก็หายไปตามความนิยม อย่างไรก็ตาม ตุ๊กตาลูกเทพมีลักษณะเป็น "ตุ๊กตาเสมือนมนุษย์ (Reborn Doll)" วันหนึ่งเมื่อหมดประโยชน์จากการเอาไวกราบไหว้บูชาแล้ว อย่าทิ้ง เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เช่น เช่น กุมารแพทย์และจิตแพทย์ จะใช้ตุ๊กตาเป็นเครื่องมือสื่อสารกับเด็ก หรือสูตินรีแพทย์นำตุ๊กตาเสมือนเด็กในการสอนคุณแม่่มือใหม่ ช่วยบำบัดผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วย ซึ่งงานวิจัยต่างประเทศพบช่วยลดการใช้ยาจิตเวชจาก 92% เหลือ 28% ช่วยให้ผู้ป่วยสงบขึ้นและอารมณ์ดีขึ้น</p> <p>-ด้าน พ.ต.ท.ประยุทธ์ ชูบุญศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้แถลงข่าว การตรวจยึดยาบ้าในตุ๊กตาลูกเทพ ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย นำมาวางไว้บริเวณใต้โคนเสาศาลาลานจอดรถ ในท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดของกลางยาบ้าได้ 200 เม็ด</p> <p>ส่วนที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แถลงข่าวผลการตรวจยึดตุ๊กตาลูกเทพลักลอบนำเข้าหนีภาษีอากร รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 100 ตัว มูลค่าความเสียหายกว่า 1 แสนบาท</p>
<p>M2F เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>คลินิกชะลอไตเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวระหว่างการเยี่ยมชมการดำเนินงาน คลินิกชะลอไตเสื่อม "คลองขลุยมอเดล" อ.คลองขลุจ. กำแพงเพชร ว่า เป็นต้นแบบความสำเร็จในการชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จึงได้เกิดนวัตกรรม "คลองขลุยมอเดล" โดยให้คำแนะนำการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งผลการศึกษาพบความเสื่อมของไต ลดลงช้ากว่าอัตราการเสื่อมปกติของไต ช่วยยืดเวลาล้างไตออกไปได้จากเดิม 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในผู้ที่ต้องล้างไตที่ 200 ล้านบาท ต่อปี หากสามารถทำได้ทั้งประเทศจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่าหมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นวันที่ 27 ม.ค.นี้ จะขยายโครงการนี้ออกไปทั้งเขตสุขภาพที่ 3 และในวันที่ 10 มี.ค. ซึ่งเป็นวันไตโลกนั้น จะขยายการดำเนินการไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ</p>
<p>ข่าวสด บ้านเมือง บ้านเมือง คอลัมน์ เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี</p>	<p>อย.จับอาหารเสริมโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นายประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก อ้างสรรพคุณว่า รักษาโรค ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก วัณในตาเสื่อม และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายตา โดยแสดงเลข อย. เพื่อเป็นการการันตีความปลอดภัย ต่อมาราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย แจ้งมาทาง อย. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นหากเลขทะเบียน อย. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจริงก็มีความผิดทันที เนื่องจากไม่สามารถโฆษณาว่าเป็นยารักษาโรคได้ มีความผิดฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ผากเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อโฆษณาต่างๆ ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก ขอให้ตรวจสอบให้ดีกว่าก่อนว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เตือนกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านเฟซบุ๊ก โอ้อวดสรรพคุณในการรักษาโรค ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก วัณในตาเสื่อม และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายตา โดยมีการแสดงเลขทะเบียน อย. ตรวจสอบแล้วเลขทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนของอาหารเสริม ไม่ใช่ยารักษาโรคตามที่กล่าวอ้าง ส่วนที่โฆษณาว่ารักษาโรคทางตาได้นั้น เป็นข้อมูลความรู้ที่ผิด</p>
<p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p>อันตรายจากเสาโทรศัพท์</p> <p>-เสนอบทความว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ชาวบ้านซอยวัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นัดรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันหาทางออกเรื่องการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ที่บริเวณพื้นที่วัดบางกะพ้อม ซึ่งใกล้กับโรงเรียนวัดบางกะพ้อมและหน้าสนามเด็กเล่นโรงเรียนเด็กพิเศษวัดบางกะพ้อม เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสม เกรงว่าคลื่นสัญญาณจะส่งผลกระทบต่อเด็กพิเศษและเด็กในโรงเรียน จึงได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลผู้มีหน้าที่อนุญาตการติดตั้ง และร้องไปยังนางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เขต 6 ภาคตะวันตก โดยกล่าวว่าเรื่องคลื่นสัญญาณจากเสาโทรศัพท์ เป็นคลื่นที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ควรตั้งให้ห่างจากชุมชนประมาณ 300-400 เมตร และไม่ควรตั้งเสาบนหลังคาอาคาร โดยน.ส.บุญยืนให้แนวทางว่า เทศบาลควรบอกผู้ประกอบการเรื่องการทำผิดขั้นตอน จากนั้นให้ผู้ขออนุญาตเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ก่อนพิจารณาอนุญาตหรือไม่ต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้เผยแพร่ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานค้นคว้าของ ดร.สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ ซึ่งอ้างผลวิจัยจากต่างประเทศว่า ในประชากร 530 คนที่อยู่ใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์ในรัศมี 400 เมตร พบว่ามีอาการผิดปกติต่างๆ อาทิ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ฉุนเฉียวง่าย ซึมเศร้า สูญเสียความทรงจำ คลื่นไส้ และปัญหาในการมองเห็น</p> <p>และอ้างงานวิจัยอีกว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดภายใต้และตรงกันข้ามบริเวณเสาส่งสัญญาณที่ตั้งบนหลังคาอาคารชุด พบว่ามีอาการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว ได้แก่ ปวดศีรษะ ปัญหาความทรงจำ วิงเวียน อาการคลื่นไส้ ซึมเศร้า สายตาพร่ามัว นอนไม่หลับ ฉุนเฉียวง่าย และขาดสมาธิ</p> <p>และยังพบอีกว่า กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับเสาสัญญาณภายในระยะ 400 เมตร เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงขึ้น 3 เท่าตัว</p> <p>กรณี กสทช. เผยแพร่ว่า สัญญาณจากเสาโทรศัพท์ไม่มีผลต่อสุขภาพนั้น น.ส.บุญยืน ยืนยันว่าไม่จริง เพราะนั้นเป็นการเคลมมาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคลื่นสัญญาณ แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ</p> <p>ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม ควรเผยแพร่ความรู้เรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการอนุญาตให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และช่วงนี้ รัฐบาลกำลังไฟเขียวให้กระจาย “เน็ตหมู่บ้าน” ทั่วประเทศ เมื่อบวกกับการให้สัมปทานคลื่น 3 จี และ 4 จี ทำให้เสาส่งสัญญาณต้องผุดขึ้นอีกมหาศาล คลื่นที่มีคุณอนันต์เหล่านี้ จะป้องกันโทษมหันต์ได้อย่างไร</p>
มติชน บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น ไทยรัฐ	<p>โทเทเนียมแทนกระดุก</p> <p>- เสนอข่าว กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า, กรมแพทย์ทหารบก, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยพัฒนาการผ่าตัดเนื้อกระดูกโดยใช้กระดุกโทเทเนียม เป็นรายแรกของโลก</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>ใช้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดในรัสเซีย</p> <p>- เสนอข่าว ทางการรัสเซียพบผู้ติดเชื้อหวัดใหญ่ 2009 อย่างน้อย 50 คน และมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศใกล้ ภูมิภาคคอซตอฟ 8 ราย และในภูมิภาคโวลโกกราด อย่างน้อย 11 ราย ขณะที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคอเคซัสเหนือ และมีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศอาร์เมเนียที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย 18 ราย แต่นางเวโรนิกา สกรือร์ตโซวา รมว.สาธารณสุขรัสเซีย ยืนยันว่า การระบาดอยู่ในการควบคุมของทางการ</p>
ข่าวสด	<p>ตั้งกองทุนสู้โรคมลาเรีย</p> <p>- เสนอข่าว นายจอร์จ ออสบอร์น รมว.การคลังอังกฤษ และนายบิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ บริจาคเงินทุนร่วมกันราว 154,000 ล้านบาท เพื่อการวิจัยต่อสู้กับโรคมลาเรียที่มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมากที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าเมื่อปี 2558 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมลาเรียอย่างน้อย 438,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ</p>